

**บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย, เงินภูมิภาค-ทุนไหลเข้าตลาดหุ้นยังหนุน**

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยตามสกุลเงินภูมิภาค รวมทั้งได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้

\*ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียประจำปี 57 ในวันนี้ เอดีบีได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ เหลือ 2.9% ซึ่งต่ำที่สุดในอาเซียน จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 3.8% เมื่อเดือนต.ค.56

\*เขนยังอ่อนค่าในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเช่นกัน โดยนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) กล่าวว่า ตลาดจ้างงานยังคงมีภาวะซบเซาอย่างมาก และมาตรการกระตุ้นทางการเงินเพิ่มเติม มีประสิทธิผล

\*ความเห็นล่าสุดของประธานเฟด ชัดแย้งกับสิ่งที่เขากล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเขาทำให้ตลาดประหลาดใจ ด้วยการระบุถึงความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วางต้นปีหน้า

\*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ชัยขึ้นเล็กน้อยในเดือนมี.ค. มาที่ 50.3 แต่คาดว่าตัวเลขดังกล่าว จะไม่สามารถจัดความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ในไตรมาสแรกปีนี้ได้

\*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ รายไตรมาส หรือ ทั้งกัน พบว่า ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในไตรมาสเดือนม.ค.-มี.ค. และมีแนวโน้มว่าจะยังคงย่ำแย่ในไตรมาสต่อไป

\*ข้อมูลล่าสุด พบว่า อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนลดลงอีกในเดือนมี.ค. ซึ่งสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมให้แก่ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในการจัดการกับสัญญาณของภาวะเงินฝืด โดยอัตราเงินเฟ้อของ 18 ประเทศที่ใช่ยูโร อยู่ที่ 0.5% ในเดือน มี.ค. ซึ่งอยู่ในเขตอันตรายของอีซีบี ที่ต่ำกว่าระดับ 1% เป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.435 บาท
- \*08.18 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.41/44 จาก 32.43/45 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.39/43 จาก 32.41/45 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.21/25 จาก 103.19 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3773/75 จาก 1.3770 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อย ตาม regional ที่มี flows เข้ามาในช่วงนี้ แต่แรงขาย(ดอลลาร์) ก็ยังไม่มาก ตลาดก็ยังระมัดระวังอยู่" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาค และได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ แต่ปริมาณการซื้อขายยังไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังกับสถานการณ์ทางการเมือง และปัจจัยโดยรวมก็ยังไม่ชัดเจนถึงขั้นจะผลักดันให้มีแรงซื้อเงินบาทเข้ามามาก ดิลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.40 และแนวรับที่ 32.50

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้